






สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

17 เมษายน 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> เทศกาลสงกรานต์ 2566</p> <p>อุบัติเหตุทางถนน 7 วันอันตราย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, บางกอกโพสต์) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, newtv, ch3plus, thestandard, acnews, thejournalistclub)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินฯ รวบรวมข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่ 11 - 16 เม.ย.66 (08.00 น.) มีผู้บาดเจ็บสะสม 17,775 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 2565 คิดเป็น 19.26% ผู้เสียชีวิตสะสม 232 ราย ลดลงจากปีก่อน 26.81% ต้องเข้ารับการรักษาในรพ.สะสม 3,814 ราย เพิ่มขึ้น 81.84% โดยจังหวัดที่เสียชีวิตสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ นครราชสีมา 12 ราย เชียงราย 9 ราย ปทุมธานีและเชียงราย จังหวัดละ 8 ราย ส่วนจังหวัดที่บาดเจ็บสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ เชียงใหม่ 811 ราย นครราชสีมา 782 ราย และขอนแก่น 665 ราย ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุยังคงเป็นการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย และไม่สวมหมวกนิรภัย ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2565 คิดเป็น 10.77% 91.95% และ 31.51% ตามลำดับ</p> <p>- ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนสะสมห้าวัน วันที่ 11-15 เม.ย.66 เกิดอุบัติเหตุรวม 1,744 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 197 ราย ผู้บาดเจ็บ 1,738 คน โดยจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ น่าน 59 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 15 ราย และจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ น่าน 59 คน จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต 7 จังหวัด</p> <p>- นายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยสถิติคดีที่ศาลสั่งคุมความประพฤติวันที่ 5 ของ 7 วันอันตราย มีคดีทั้งสิ้น 2,435 คดี เป็นมาแล้วขับ 2,407 คดี ขับเสพ 28 คดี โดยสถิติคดีมาแล้วขับยอดสะสม 5 วัน ได้แก่ อันดับหนึ่ง กรุงเทพมหานคร 384 คดี จ.นนทบุรี 333 คดี และ จ.ร้อยเอ็ด 331 คดี ทั้งนี้ รวมยอดสะสม 5 วัน 7 วันอันตราย (ตั้งแต่วันที่ 11-15 เม.ย.) 6,116 คดี เป็นมาแล้ว ขับ 5,869 คดี ขับรถประมาท 23 คดี ขับซิ่ง 1 คดี ขับเสพ 223 คดี</p>	
<p> โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p> <p>ประเด็นสำคัญ</p> <p>1. สถานการณ์หลังเทศกาลสงกรานต์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, แนวหน้า, ผู้จัดการ, มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, แนวหน้า, มติชน, ch7, ch3plus, thebangkokinsight, 77kaoded)</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยสถานการณ์โรคโควิด 19 (9-15 เม.ย. 2566) พบผู้ป่วยรายใหม่เข้ารับการรักษาในรพ. 435 คน เฉลี่ยวันละ 62 คน โดยมีแนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 2.5 เท่าของสัปดาห์ก่อนหน้า ส่วนผู้ป่วยที่อาการหนักปอดอักเสบ 30 คน ใส่ท่อช่วยหายใจ 19 คน เพิ่มขึ้นเช่นกัน และผู้เสียชีวิต 2 คน ส่วนกรณีโควิดสายพันธุ์ลูกผสม XBB.1.16 ในไทย พบแล้ว 6 คน ซึ่งสายพันธุ์นี้ติดต่อง่าย แต่ยังไม่พบอาการรุนแรงขึ้น</p> <p>- นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุผู้ป่วยที่เข้า รพ. ส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรง ส่วนคนทั่วไปหลังสงกรานต์ควรเฝ้าระวังสังเกตอาการ 7 วัน ถ้ามีไข้ เจ็บคอ ไอ มีน้ำมูก ปวดเมื่อยตามตัว ปวดศีรษะ ให้ตรวจ ATK และไม่ควรใกล้ชิดกับผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง แต่ถ้าจำเป็นให้สวมหน้ากากป้องกันการแพร่เชื้อ และล้างมือบ่อย ๆ</p> <p>- กรุงเทพมหานคร ให้รพ.ในสังกัด 11 แห่ง และศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่ง เตรียมยา เวชภัณฑ์ และระบบการรักษาพยาบาล รองรับผู้ป่วยโควิด 19 รายใหม่ ที่จะเพิ่มขึ้น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ)</p> <p>- นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย นายกฯสั่งการให้ติดตามสถานการณ์โรคโควิด 19 อย่างใกล้ชิด รวมถึงขอให้ปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุข รมต.ระวังเสี่ยงการสัมผัสผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัวเรื้อรัง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพจ Dr.Dark</p> <p>- โพสต์ข้อความระบุ สธ. ออกมาบอกว่าเพียงพอเอาอยู่ เตรียมตัวได้เลยครับ</p> <p>2. ปรับแผนการให้บริการวัคซีนโควิด 19</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ch3plus)</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผย ขณะนี้กรม คร.พิจารณาปรับแผนการให้บริการวัคซีนโควิด 19 จากเดิมเปิดให้เข้ารับวัคซีนตามระยะเวลา 3-6 เดือนต่อเข็ม เป็นรูปแบบการเข้ารับวัคซีนโควิดประจำปี เหมือนวัคซีนไข้หวัดใหญ่ โดยจะเริ่มให้บริการตั้งแต่เดือนพ.ค. 2566</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>3. สายพันธุ์โควิด 19</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, แนวหน้า, ไทยรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์ ไทยโพสต์</p> <p>- นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สำหรับข้อมูลผู้ป่วยโควิด-19 สายพันธุ์ XBB.1.16 ในไทย 6 ราย เป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ อยู่ในวัยทำงานและอาการป่วยไม่รุนแรง ทั้งนี้ ยังไม่มีข้อมูลว่ามีความรุนแรงมากกว่าสายพันธุ์อื่น ส่วนการกลายพันธุ์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ รวมถึงอาการเยื่อตาอักเสบ ยังไม่มีรายงานในผู้ป่วยที่พบในไทย พร้อมขอประชาชนอย่าตื่นตระหนก ขอให้มารับวัคซีนโควิด หากฉีดเข็มสุดท้ายนานเกิน 4 เดือน</p> <p>- ศ.เกียรติคุณ ดร.วสันต์ จันทราทิตย์ หัวหน้าศูนย์จีโนมทางการแพทย์ ม.มหิตล กล่าวว่า ขณะนี้สายพันธุ์หลักยังเป็น XBB.1.5 ประมาณ 47% รองลงมาคือ XBB.1.9.1 ประมาณ 27%, XBB.1.16 ประมาณ 13%, XBB.1.5.7 ประมาณ 7% และ XBB.1.16.1 ประมาณ 7% ซึ่ง XBB.1.16 เป็นตัวที่ทั่วโลกกำลังจับตาเนื่องจากมีการแพร่เร็ว ทั้งยังหลบหลีกภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติและการฉีดวัคซีนได้ดี แต่ข้อมูลที่พบอาการทางคลินิกยังไม่ต่างจากสายพันธุ์อื่น แม้ติดเชื้อยังไม่พบคนป่วยหนัก ทั้งนี้ การนำเสนอข้อมูลเพื่อให้เกิดความตระหนัก และให้เกิดการเฝ้าระวัง เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อจนกลายเป็นโรคประจำถิ่น ในปัจจุบันลักษณะการระบาดมีความถี่มากขึ้น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, มติชน) เว็บไซต์ แนวหน้า</p> <p>- รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลิลาออดมลิปิ ผอ.รพ.รามารชิตีชี้แจง กรณีหนังสือเตือนโควิดสายพันธุ์ใหม่ ว่าเป็นการแจ้งสื่อสารกับบุคลากรภายในองค์กร เพื่อให้แพทย์ผู้ทำการรักษารับทราบถึงเชื้อโควิด 19 ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทั้งนี้ ได้ประสานข้อมูลกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อยู่ตลอดเวลา ซึ่งทราบว่าสายพันธุ์ลูกผสม XBB เพิ่มขึ้น จำเป็นต้องปรับแนวทางการรักษาให้สอดคล้อง รวมทั้งสถานการณ์ยังไม่ได้รุนแรง รพ.จึงยังไม่เปิดวอร์ดโควิด ส่วนกรณีไม่ใช่ LAAB และโมลนูพิราเวียร์ ในการรักษาเนื่องจากพบการตอบสนองต่อยาไม่ดีพอ เพราะเชื้อเปลี่ยนไป</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพจ สรยุทธ สุทัศนจินดา</p> <p>- โพสต์แชร์ เพจศูนย์จีโนมทางการแพทย์ ม.มหิตล เผยแพร่ข้อมูลโอมิครอนสายพันธุ์ย่อยที่พบในประเทศไทย ระหว่าง 1 ก.พ.-16 เม.ย. 2566 โดยพบโอมิครอนลูกผสม XBB.1.16 จำนวน 8 ราย และหนึ่งในแปดพบว่ามีอาการกลายพันธุ์เพิ่มเติมเป็น XBB.1.16.1 รวมถึงทำการวิเคราะห์หาการหักพันธุกรรมทั้งจีโนม พบว่าโอมิครอนลูกผสม XBB.1.16 มีความได้เปรียบในการเติบโต-แพร่ระบาด เหนือกว่า BN.1.3 ประมาณ 148% และเหนือกว่า XBB.1.5 ประมาณ 90% คาดว่าจะเข้ามาแทนที่ BN.1.3 และ XBB.1.5 ได้ภายใน 2-3 เดือนจากนี้</p> <p>- โพสต์แชร์เรื่องราวของหนุ่มไทยในออสเตรเลีย กรณีติดโควิด 19 เป็นครั้งแรก เชื้อสายพันธุ์ใหม่ Arcturus ไม่ได้มีการตรวจเชื้ออย่างเป็นทางการ (ตรวจเอทีเค) แต่คาดติดสายพันธุ์นี้เพราะกำลังระบาดในออสเตรเลีย และสายพันธุ์นี้จะทำลาย soft tissue บริเวณใกล้เคียงที่ติดเชื้อ เช่น ตา และโพรงจมูก ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ 3 เข็มแทบไม่ช่วยอะไร อาการหนักเหมือนคนที่ติดแรกๆ ที่ยังไม่ฉีดวัคซีน มีอาการไข้สูงตลอด 3 วัน กินยาพาราเซทาลได้เพียงไม่เกิน 2 ชม. ไข้กลับมามีขึ้นสูงใหม่ โดยตั้งแต่วันที่ 2 เป็นต้นมา อาการไอแบบมีเสมหะสีเขียวข้น วันที่ 4 เริ่มมีอาการเคืองตา จากนั้นตาทั้ง 2 ข้างก็อักเสบรุนแรงแทบมองอะไรไม่เห็น เหมือนมองผ่านผ้าม่านบางๆ สีขาว วันที่ 6 เริ่มมีเลือดสดออกมากับน้ำมูกเขียว บางทีไอแรง มีเลือดพุ่งออกมาจากจมูกจำนวนมาก คาดเป็นเลือดกำเดา แต่เข้าใจว่าน่าจะมีอาการไซนัสอักเสบ หลังจากผ่านอาทิตย์แรกยังมีไข้ต่ำๆ เวลากลางคืน เลือดออกจากจมูกเป็นบางครั้ง และมีเสมหะพร้อมน้ำมูกเขียวปนเลือดจำนวนมาก ตายยังคงแดงแต่อาการดีขึ้นเป็นลำดับ เพราะหยุดตาตลอด เริ่มรู้สึกแข็งแรงขึ้นหลังผ่านไป 13 วัน</p> <p>4. จินยกเลิกสวมหน้ากากอนามัยในระบบขนส่งสาธารณะ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผู้จัดการ</p> <p>- สำนักข่าวต่างประเทศรายงานอ้างข้อมูลจาก ปักกิ่ง เดลี ว่า เทศบาลกรุงปักกิ่งยุติมาตรการบังคับผู้โดยสารต้องสวมหน้ากากอนามัยระหว่างอยู่ในระบบขนส่งสาธารณะ รวมถึงการใช้บริการซูเปอร์มาร์เกต โรงภาพยนตร์ และสถานที่สาธารณะ ซึ่งอยู่ภายในอาคารหรืออยู่ในร่ม ไม่จำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>พัฒนาแอปฯ ตรวจสอบสุขภาพกลุ่มเสี่ยงฝุ่น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, บางกอกโพสต์)</p> <p>- นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ หัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวง เผยว่า พื้นที่ ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี เป็นแหล่งผลิตหินก่อสร้างขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ มีปัญหาฝุ่นละอองและมีค่าสูงเกินมาตรฐานต่อเนื่อง หน่วยงานในพื้นที่ต้องจัดทำทะเบียนผู้มีโอกาสเสี่ยง ซึ่งเดิมใช้วิธีบันทึกผลสุขภาพเก็บในแฟ้มเอกสาร อาจเกิดความซ้ำซ้อนของข้อมูล และสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการทำแบบฟอร์มประวัติ โดยขณะนี้ได้พัฒนา web-based application ในการจัดการข้อมูลกลุ่มเสี่ยงเพื่อนำมาช่วยจัดการข้อมูลวางแผนเฝ้าระวัง ดูแลรักษาและส่งต่อแก่ปช.กลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีประสิทธิภาพและประโยชน์ในระดับร้อยละ 88.54</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เตือนยาอึบรรจของ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ</p> <p>- นพ.มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผยว่า ปัจจุบันมีการลักลอบนำยาอึบดเป็นผงบรรจุลงในผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ชงกอลลาเจน ชงกาแฟของเครื่องดื่มเกลือแร่ พบมีการวางขายในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ที่กำลังฮิตในกลุ่มวัยรุ่น</p> <p>- นพ.สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผอ.สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติฯ ขอให้ช่วยสอดส่องและแจ้งเบาะแส เพื่อลดการแพร่กระจายของยาอึที่อยู่ในรูปแบบชงกอลลาเจน และชงกาแฟ หรือหากคนใกล้ตัวมีพฤติกรรมเสี่ยงขอรับคำปรึกษาได้ที่สายด่วน 1165</p>	-
<p>ฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ่ฟรี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, thebangkokinsight)</p> <p>- นพ.เจตน์ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ขณะนี้ได้จัดเตรียมวัคซีนป้องกันโรคไขหวัดใหญ่ตามฤดูกาล สำหรับประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงในปีให้ฉีดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.-31 ส.ค.2566 หรือจนกว่าวัคซีนหมด โดยเป็นวัคซีนสายพันธุ์ซีกโลกใต้ ครอบคลุมการป้องกันเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์ รวมถึงร่วมกับธนาคารกรุงไทย จำกัด เปิดให้ผู้ใช้สิทธิบัตรทองพื้นที่ กทม.๕ จองสิทธิการฉีดวัคซีนล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ตั้งแต่วันที่ 17 เม.ย.-31 ส.ค.2566</p>	
<p>ผลักดันกลยุทธ์เน้นไทยเป็นศูนย์กลางการแพทย์ส่งเสริมสุขภาพระดับโลก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, thebetter)</p> <p>-นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยขับเคลื่อนตามเป้าหมายทางการแพทย์ สุขภาพ และเร่งเติมเต็มธุรกิจทางการแพทย์ในไทยให้เป็นศูนย์กลางอาเซียน ผ่านการสร้างมูลค่าจากสินค้าและบริการด้านสุขภาพ ตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนมูลค่าเพิ่ม GDP เป็น ร้อยละ 1.7 รวมถึงกำชับให้สร้างคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการเชิงคุณภาพ พร้อมสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสุขภาพ และพัฒนาบริหารภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพให้มีความพร้อม รวมทั้งกระจายผลประโยชน์สู่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องภายในประเทศอย่างทั่วถึงและเป็นรูปธรรม</p>	-
<p>เตือนการใช้รถฉุกเฉิน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, มติชน)</p> <p>-ร.อ.นพ.อัฉริยะ แผงมา เลขาธิการ สพฉ. กล่าวเตือนหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน และผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินทั่วประเทศจากกรณีสื่อสังคมออนไลน์ แชร่การนำรถการแพทย์ฉุกเฉินเปิดเพลงเครื่องขยายเสียง เต็มร่าต่างๆ โดยเป็นการขับขึ้นท้องถนน ทำให้เหตุการณ์กระทำซึ่งอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดต่อปชช. ผู้ใช้รถใช้ถนน นำมาซึ่งความไม่เข้าใจถือเป็นการปฏิบัติงานของรถฉุกเฉิน พร้อมระบุดรถฉุกเฉินมีไว้ช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉิน ต้องมีจรรยาบรรณของการมีไว้ซึ่งการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน การนำไปดำเนินการใดๆ ที่ผิดต่อกฎหมายอันย่อมมีความผิด และต้องถูกดำเนินการตามกฎหมาย</p>	
<p>ชั่วโมงการทำงานแพทย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ แนวหน้า</p> <p>-รศ.นพ.ดิลก ภิชโยทัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มธ. เผย พรรคการเมืองให้ความสำคัญกับนโยบายสาธารณสุขเพียงแค่นโยบายสอดแทรก พร้อมแนะต้องเร่งแก้ปัญหา Workload - กำลังคนไม่เพียงพอ - ชั่วโมงการทำงานหนัก เน้นลงทุนเม็ดเงินกับงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคคุ้มค่างว่าการตามรักษา พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลหันมาทุ่มงบประมาณกับการวิจัย-นวัตกรรม รับมือวิกฤตสุขภาพในอนาคต</p>	
<p>โรคมลาเรียชนิดใหม่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (xinhuathai)</p> <p>- สนง.บริการสาธารณสุขนานาชาติ ประกาศยืนยันเป็นครั้งแรกว่ายุงก้นปล่องสเตฟานซี (Anopheles stephensi) เป็นยุงพาหะนำเชื้อมาลาเรียชนิดใหม่ พร้อมจัดตั้งหน่วยงานเพื่อให้คำแนะนำและประสานงานเพื่อการควบคุมโรคในประเทศ ทั้งนี้ WHO ระบุว่า ยุงก้นปล่องสเตฟานซี มีถิ่นกำเนิดบางพื้นที่ของเอเชียใต้ และคาบสมุทรอาหรับ โดยตรวจพบใน 5 ประเทศในแอฟริกาช่วง10 ปีที่ผ่านมา</p>	-